

สภายุติธรรมแห่งสากล

เรชวาน 2005

ถึง บาไฮศาสนิกชนทั่วโลก

เพื่อนที่รักยิ่งทั้งหลาย

ความก้าวหน้าอย่างมากมายหลายประการหลังจากการฝ่าฟันอุปสรรคที่เกิดขึ้นในโลกบาไฮ นับตั้งแต่การเริ่มต้นของระยะที่ห้าของยุคก่อร่างเป็นต้นมานั้น ได้นำเอาความปีติยินดีอย่างไม่สามารถวัดได้มาให้แก่เรา สิบสองเดือนที่ผ่านมาก็เช่นเดียวกัน ชุมชนบาไฮได้มีความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ และในตอนนี้ขณะที่กำลังเข้าสู่ปีสุดท้ายของแผนงานห้าปี ชุมชนบาไฮก็พบตนเองอยู่ในตำแหน่งที่มีความแข็งแกร่งอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นความแข็งแกร่งที่ได้มาโดยความมานะพยายามอย่างตั้งใจและพากเพียรของเพื่อนศาสนิกชนในทุกแห่งหนที่จะส่งเสริมกระบวนการในการเข้าสู่ศาสนาของมวลชน

แม้ว่าจะไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญอย่างบริบูรณ์ของพัฒนาการที่กำลังเกิดขึ้น สถิติก็ชี้ให้เห็นบางสิ่งที่อยู่ในขอบข่ายเดียวกับความสำเร็จที่กำลังได้รับอยู่ ทรัพยากรมนุษย์ของศาสนาได้ทวีจำนวนขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยรวมทั้งหมดแล้ว มากกว่า 200,000 คนทั่วโลกได้สำเร็จหลักสูตรการอบรมเล่ม 1 ของสถาบันรูฮี และหลายพันคนได้ก้าวสู่ระดับที่ตนสามารถทำหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการความสะอาดในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับกลุ่มการศึกษาซึ่งมีการจัดตั้งในความถี่ที่เพิ่มขึ้นและมีจำนวนมากกว่า 10,000 กลุ่มทั่วโลกในการนับครั้งสุดท้าย จำนวนผู้แสวงหาที่เข้าร่วมในกิจกรรมหลักต่าง ๆ ก็ได้ไต่ระดับขึ้นสูงเกิน 100,000 คนเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา ในขณะที่เดียวกันกลุ่มชุมชนประมาณ 150 แห่งก็ได้พัฒนาขึ้นถึงจุดที่ได้มีการเริ่มต้นโครงการอย่างเข้มข้นเพื่อการเจริญเติบโตขึ้นแล้วหรือมีความพร้อมที่จะริเริ่มโครงการดังกล่าว มีสิ่งบ่งชี้ในทุกด้านว่าตัวเลขเหล่านี้จะเพิ่มสูงกว่านี้อ่างมีนัยสำคัญเมื่อสิ้นสุดแผนงาน

ในการเฉลิมฉลองความสำเร็จเหล่านี้ สิ่งที่เราควรรับทราบในระดับที่เท่าเทียมกันคือความก้าวหน้าในการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดความสำเร็จเหล่านี้ การรณรงค์อย่างเข้มข้นเพื่อการฝึกอบรม ซึ่งให้ความเอาใจใส่อย่างเหมาะสมต่อภาคปฏิบัติที่จำเป็นต้องกระทำนั้น ยังคงเป็นพาหนะสำหรับกระตุ้นการเจริญเติบโตที่ระดับของกลุ่มชุมชน เมื่อได้มีการสร้างเงื่อนไขที่เป็นต่าง ๆ ขึ้นมาแล้ว โครงการอย่างเป็นทางการสำหรับการขยายตัวและการทำให้ชุมชนแข็งแกร่งของศาสนาก็ได้เริ่มต้นขึ้น องค์ความรู้ที่มีคุณค่าเกี่ยวกับธรรมชาติของโครงการอย่างเข้มข้นเพื่อการเจริญเติบโตกำลังเพิ่มพูนขึ้นและลักษณะเด่นบางประการของความพยายามเหล่านี้ก็กำลังเป็นที่เข้าใจกันเป็น

อย่างดี โครงการดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะประกอบด้วยชุดของวัฏจักร ซึ่งแต่ละวัฏจักรกินเวลาหลายเดือน อันเป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผน การขยายตัว และการทำให้ชุมชนแข็งแรง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดำเนินไปอย่างไม่ขาดสายจากวัฏจักรหนึ่งไปสู่อีกวัฏจักรหนึ่ง เพื่อรับประกันว่ากระบวนการในการขยายตัวไม่เพียงแต่จะดำเนินไปอย่างยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังเพิ่มพูนพลังในการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องอีกด้วย แม้จะไม่เป็นที่สงสัยเลยว่ายังจะต้องมีการสะสมบทเรียนอีกมากมาย ประสบการณ์ที่ได้รับมาก็ทำให้เป็นสิ่งเป็นไปได้ที่จะถ่ายแบบวิธีดำเนินการดังกล่าวไปใช้ในกลุ่มชุมชนในจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก

การที่ชัยชนะที่ได้รับมามีทั้งด้านจำนวนและคุณภาพนั้นนับเป็นสิ่งทีก่อให้เกิดความอึ้งใจ โดยแท้ สิ่งที่อยู่ ณ ใจกลางของความสำเร็จเหล่านี้ก็คือ การเพิ่มพูนขึ้นอย่างต่อเนื่องของวิถีชีวิตทางธรรมของชุมชนบาไฮในทุกแห่งหน ความมีชีวิตชีวาทางธรรมนี้เป็นสาเหตุของการเข้ามีส่วนร่วมในจำนวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของผู้คนจากภูมิหลังที่หลากหลายในการชุมนุมเพื่ออธิษฐานร่วมกัน ชั้นเรียนเด็ก และกลุ่มการศึกษา ซึ่งในหลายกรณีได้ส่งผลให้เขาเหล่านั้นยอมรับว่าพระบาฮาอูลลาห์เป็นพระผู้แสดงธรรมของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับยุคนี้และประกาศตนเป็นศาสนิกชน

พัฒนาการใหม่ๆ ได้เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางแห่งโลกด้วยเช่นเดียวกัน เราได้ตัดสินใจว่า ถึงเวลาอันควรแล้วที่จะสถาปนาสถานานาชาติของผู้พิทักษ์สุคูลลาห์ขึ้นเพื่อให้การนำทางและดูแลงานของคณะผู้พิทักษ์สุคูลลาห์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาคทั่วโลก สมานี้จะปฏิบัติงานด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหัวหน้าผู้พิทักษ์สุคูลลาห์ ซึ่งก็คือ ท่านพระหัตถ์ศาสนาของพระผู้เป็นเจ้า ท่านอาลี โมฮัมหมัด วาร์คา และจะสามารถได้รับประโยชน์จากความรู้และคำแนะนำของท่านในการทำหน้าที่ของสภา สมาชิกสามคนของสภาที่ได้รับการแต่งตั้งในตอนนี้อย่างได้แก่ แซลลี ฟู, รามิน คาเด็ม และแกรนท์ ควัลไฮม์ ระยะเวลาในการรับใช้ในสมานี้ของพวกเขาจะมีการกำหนดให้แน่นอน ในภายหลัง สมาชิกของสมานี้จะไม่ย้ายมาพำนักในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แต่จะใช้ประโยชน์จากการรับใช้ของสำนักงานสุคูลลาห์ ณ ศูนย์กลางแห่งโลกในการทำงานของพวกเขา

ศาสนากำลังบรรลุความเจริญก้าวหน้าอย่างมากในทุกๆ ระดับและในทุกทิศทาง นับตั้งแต่ความคืบหน้าในการขยายตัวและการทำให้ชุมชนแข็งแรงที่ระดับรากหญ้าไปจนถึงพัฒนาการต่างๆ ของสถาบันในระดับนานาชาติ สัญญาณบ่งชี้ที่ให้อำนาจใจทั้งหลายของความแข็งแรงที่เพิ่มทวีขึ้นของชุมชนนั้นมาถึงในเวลาที่ยานหลักฐานของความเสื่อมถอยของสังคมกำลังเป็นที่เด่นชัดอย่างน่าเศร้าใจ ไม่จำเป็นที่จะต้องทบทวนในที่นี้เกี่ยวกับลักษณะเด่นของความล้มเหลวที่โลกอันเสื่อมศีลธรรมกำลังติดกับอยู่ แต่กระนั้นก็ไม่ควรเป็นสิ่งที่ถูกลืมว่า สถานการณ์เช่นนี้เองที่เพิ่มทวีความเปิดใจกว้างต่อการยอมรับคำสอนของศาสนาและสร้างโอกาสใหม่ๆ สำหรับการแพร่กระจายของคำสอน

ในสารของเราเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542 นั้น เราได้กล่าวถึงชุดของแผนงานระดับโลกที่ ออกแบบมาเพื่อนำชุมชนบาไฮไปจนถึงปีท้าย ๆ ของศตวรรษแรกของยุคก่อร่างของศาสนา เราได้ ระบุไว้ว่าแต่ละแผนงานจะเน้นไปที่เป้าหมายหลักของการสร้างความก้าวหน้าให้กับกระบวนการใน การเข้าสู่ศาสนาของมวลชน แผนงานแรกในชุดแผนงานนี้คือแผนงานห้าปีในปัจจุบัน ซึ่งจะสิ้นสุด ลงในอีกสิบสองเดือนอันสั้นข้างหน้า ซึ่งเป็นเวลาที่เราจะร้องเรียกให้สาวกของพระบาฮาอุลลาห์เริ่ม ดำเนินแผนงานอีกแผนหนึ่งในระยะเวลาห้าปี สิ่งที่เราขอร้องให้เพื่อนศาสนิกชนกระทำในช่วงเวลา ที่เหลืออยู่นี้ก็คือ การหันเหพลังกำลังของพวกเขาเพื่อนำเอาการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่ศูนย์กลาง เผยแพร่นานาชาติให้การส่งเสริมอย่างขยันขันแข็งไปสู่การกระทำอย่างตั้งใจ ไม่ควรมีบาไฮคนใด สูญเสียโอกาสอันหาค่ามิได้นี้ที่ให้แก่มาโดยวันเวลาที่เหลืออยู่ของแผนงานห้าปีฉบับปัจจุบัน อันเป็น โอกาสที่จะเสริมความแข็งแกร่งในลักษณะนี้ให้กับรากฐานสำหรับการเริ่มภารกิจที่มีความ ทะเยอทะยานมากกว่าในเรชวานปีหน้า การอธิษฐานของเราในสถูปศักดิ์สิทธิ์จะรายล้อมท่าน

ลงนาม สมายติธรรมแห่งสากล